

PHẦN ĐẦU HỢP LONG CẦU VƯỢT SÔNG HÓA...

(Tiếp theo trang 1)



Thi công dự án cầu vượt sông Hóa.

Sáng ngày 23/8, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngính.

Dự án cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngính có tổng mức đầu tư trên 760 tỷ đồng. Trong đó, cầu vượt sông Hóa được triển khai tại địa phận huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình). Cầu có chiều dài khoảng 410m, tường chắn dài 140m, bề rộng 22,5m. Đối với dự án cầu vượt sông Hóa, đến nay tỉnh Thái Bình đã hoàn thành công tác

giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. Trong đó, ngân sách tỉnh Thái Bình chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng phần cầu và đường dẫn cầu vượt sông Hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc kết nối giao thông giữa Thái Bình và Hải Phòng là rất quan trọng,

giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư cho 2 địa phương, nhất là tỉnh Thái Bình, bởi các nhà đầu tư khi đến tỉnh rất quan tâm tới việc kết nối với Hải Phòng qua khu vực cảng biển và sân bay. Dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngính, nối huyện Quỳnh Phụ với huyện Vĩnh Bảo được tỉnh Thái Bình xác định là dự án có ý nghĩa rất quan trọng. Tỉnh Thái Bình đã huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động và nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân. Tuy nhiên, vì nhiều khó khăn khách quan nên UBND tỉnh Thái Bình đang đàm phán với đại diện liên danh nhà đầu tư để thỏa thuận các điều kiện chấm dứt thực hiện hợp đồng BOT dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngính theo quy định của pháp luật, đồng thời nghiên cứu phương án chuyển sang hình thức đầu tư công trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với thành phố Hải Phòng về các mốc tiến độ chung của dự án, phần đầu hợp long cầu vượt sông Hóa trước tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và phần đầu hoàn thiện 2km đường nối từ cầu ra đường ĐH.72 huyện Quỳnh Phụ trước ngày 13/5/2025. Đồng chí nhấn mạnh, ngoài tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngính, tỉnh Thái Bình cũng đang nỗ lực hoàn thiện các tuyến giao

thông kết nối với các tỉnh, thành phố trong khu vực, nhất là kết nối với thành phố Hải Phòng, trong đó có tuyến đường bộ ven biển, tỉnh quyết tâm hoàn thành vào năm 2025. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được phối hợp, hỗ trợ của thành phố Hải Phòng để các tuyến giao thông kết nối giữa Thái Bình với Hải Phòng nhanh chóng hoàn thành và đi vào hoạt động, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư cho 2 địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của các dự án giao thông kết nối với tỉnh Thái Bình. Đồng chí đề nghị huyện Vĩnh Bảo và các sở, ngành của thành phố Hải Phòng chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ dự án cầu vượt sông Hóa; đẩy nhanh tiến độ dự án liên quan đến triển khai xây dựng một số tuyến giao thông trọng điểm kết nối với tỉnh Thái Bình như đường nối quốc lộ 37, tuyến đường bộ ven biển... Quyết tâm hoàn thành các tuyến đường kết nối với tỉnh Thái Bình, tạo hành lang thông thoáng giữa 2 địa phương thông thoáng, thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng cũng như các tỉnh, thành phố trong khu vực.

NGUYỄN THỜI - TRẦN THẮNG**THÁO GỠ KHÓ KHĂN VỀ NGUỒN CUNG VẬT LIỆU...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 23/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với UBND tỉnh Nam Định để thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình. Dự họp về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía tỉnh Nam Định có đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cuộc họp còn có sự tham gia của đại diện các cục, vụ chuyên môn của một số bộ, ngành; lãnh đạo

một số sở, ban, ngành và địa phương của 2 tỉnh Thái Bình, Nam Định.

Tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình có chiều dài khoảng 60,9km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Thái Bình dài trên 33km, với 19 xã của 2 huyện Thái Thụy và Kiến Xương; đoạn qua tỉnh Nam Định dài 27,6km, với 21 xã của 4 huyện: Nghĩa Hưng, Nam Trực, Trực Ninh và Xuân Trường. Hiện các địa phương của 2 tỉnh đã dự kiến các khu tái định cư cho nhân dân vùng dự án, cắm mốc giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân. Về nguồn cát đắp nền đường phục vụ dự án, tổng khối lượng ước tính khoảng trên 13,2 triệu m³; trong đó, tỉnh Thái Bình cần khoảng 6,85

triệu m³, qua khảo sát, đánh giá trữ lượng các mỏ cát trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng cung cấp nhu cầu dự án trong phạm vi đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình. Nhu cầu cát đắp trên địa bàn tỉnh Nam Định là trên 6,37 triệu m³.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, khó khăn chủ yếu là nguồn vật liệu cát sông rất khan hiếm, chỉ đáp ứng được 10 - 20% nhu cầu của dự án. Bên cạnh đó, đến thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải mới triển khai thí điểm cát biển làm nguồn vật liệu đắp, chưa triển khai đại trà trên cả nước. Việc đưa cát biển làm nguồn vật liệu đắp gặp nhiều vướng mắc, do đó, công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi và việc bố trí vốn cho dự án

trong năm 2024, 2025 đang gặp khó khăn.

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án và khẳng định quyết tâm khởi công dự án trong năm 2024, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền 2 tỉnh cần nỗ lực, quyết tâm cao nhất, tháo gỡ khó khăn để nhanh triển khai hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án. Các sở, ngành, địa phương có liên quan cần rút kinh nghiệm, tăng cường công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến nguồn cung vật liệu triển khai dự án, đồng chí đề nghị 2 tỉnh sẽ tổ chức đoàn công tác tham vấn ý kiến các bộ, ngành trung ương. Đồng thời, chủ

động liên hệ với các tỉnh lân cận như: Thanh Hóa, Ninh Bình về các mỏ đất, mỏ đá phục vụ dự án. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị tỉnh Nam Định cung cấp thông tin về một số mỏ cát biển, trên cơ sở đó khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng để xuất phương án khai thác phục vụ thi công dự án.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương của 2 tỉnh Thái Bình, Nam Định tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng; chủ động phương án hỗ trợ bồi thường tái định cư. Về phía nhà đầu tư cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc, kịp thời báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền những khó khăn vướng mắc để chủ động tháo gỡ, tập trung đẩy nhanh tiến độ công việc.

MINH PHÚC - HỒNG HẠNH**CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH XÁC LẬP VỊ TRÍ...**

(Tiếp theo trang 1)

các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải được xác định nằm ở vùng ngoài đê số 5, số 6 của huyện Tiên Hải; phía Bắc giáp vùng cửa Trà Lý; phía Nam giáp cửa Ba Lạt và quy hoạch khu đô thị dịch vụ Cồn Vành - Cồn Thủ; phía Tây giáp khu vực hoạch nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, khu lấn biển; phía Đông giáp Biển Đông. Ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải được xác định bằng 33 điểm tọa độ với tổng diện tích 12.500ha; trong đó, phần khu bảo vệ nghiêm ngặt 2.726ha, phần khu phục hồi sinh thái 9.774ha. Vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập

nước Tiên Hải với diện tích 3.446,5ha được xác định bằng 40 điểm tọa độ có khoảng cách 1.000m tính từ ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải.

Hoạt động quản lý khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải thực hiện theo quy chế quản lý khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Bình tại Quyết định số 12/QĐ-UBND, ngày 5/1/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 1357/QĐ-UBND, ngày 20/8/2024 của UBND tỉnh và về xác lập vị trí, ranh giới và diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải và các quy định của pháp luật có liên quan.

Việc xác lập vị trí, ranh giới và diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải

phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết số 138/NQ-CP, ngày 25/10/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 81/2023/QH15, ngày 9/1/2023 của Quốc hội, Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1735/QĐ-TTg, ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cùng với khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy đã được thành lập năm 2019, việc xác lập vị trí, ranh giới và diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Bình và nhân dân địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp

hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cùng các quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Việc xác lập vị trí, ranh giới và diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải, tỉnh Thái Bình tập trung nghiên cứu tiếp tục bảo tồn và phát triển khu bảo tồn. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, chỉ đạo trực tiếp Ban Quản lý khu bảo tồn đất ngập nước Thái Bình. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ Ban Quản lý khu bảo tồn đất ngập nước Thái Bình thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu của khu bảo tồn. Từ những tiềm năng, lợi thế của khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải, Thái Bình quyết tâm khắc

phục khó khăn, hạn chế, tận dụng những cơ hội phát triển mới có tính đột phá để xây dựng tỉnh trở thành địa phương phát triển trong khu vực, tập trung bảo tồn đa dạng sinh học; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững; bảo đảm tính kết nối với các sinh cảnh liên kết, góp phần bảo đảm sinh kế của người dân địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các bộ, ngành trung ương hỗ trợ về chuyên môn, các nguồn lực, các chương trình, dự án, huy động nguồn lực từ các tổ chức trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, người dân chung tay thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Trước đó, các đại biểu đã đi thực địa khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiên Hải.

CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ...

(Tiếp theo trang 1)

vệ sinh lao động", "Giới việc nước, đảm việc nhà"... Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu, luôn năng động, sáng tạo, tâm huyết với hoạt động công đoàn.

Tại hội nghị, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trao kỷ niệm chương "Vị sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho 10 cá nhân; tuyên dương, khen thưởng 95 cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu.

Nhân dịp này, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn nhằm cung cấp những sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe đến đoàn viên, người lao động với giá ưu đãi.

NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ, VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

giáo dục không ngừng được nâng cao. Cơ sở vật chất các trường được quan tâm đầu tư, 100% trường đạt chuẩn quốc gia, 50% trường đạt chuẩn mức độ 2. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn không ngừng được nâng lên. Học sinh thành phố đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh; 59/80 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, xếp thứ nhất toàn tỉnh; thí đồ vào Trường THPT Chuyên Thái Bình cao nhất tỉnh (chiếm 67,43%), 8/12 thủ khoa là học sinh thành phố. Tuy nhiên, công tác quản lý ở một số trường tự thực chưa chặt chẽ. Ngành còn giáo dục, thi vấn đáp, học thêm.

Năm học 2024 - 2025, ngành giáo dục thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; trong đó, tập trung phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất; tích cực chuyển đổi số trong toàn ngành; tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; kiểm tra công tác quản lý và chăm sóc bản trú, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

* Chiều ngày 23/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023 - 2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Huyện Vũ Thư hiện có 77 trường học, gần 2.500 giáo viên và gần 45.000 học sinh. Năm học 2023 - 2024, các nhà trường quan tâm giáo dục toàn diện về văn hóa, đạo đức, thể chất, kỹ năng cho học sinh. Kết thúc năm học, toàn huyện có 28 tập thể, 50 cá nhân xuất sắc được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo biểu dương, khen thưởng; 1.493 cá nhân đạt các danh hiệu thi đua, trong đó có 9 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Năm học 2024 - 2025, huyện Vũ Thư đề ra 7 mục tiêu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó trọng tâm là chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học; tập trung nâng cao chất lượng dạy, học ở tất cả các cấp học; giữ vững vị trí top đầu của tỉnh trong các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với nhà trường tích cực tham mưu cho huyện, các địa phương tăng cường đầu tư nguồn lực xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng giáo dục toàn huyện.

Gần 200 vận động viên tham gia giải vô địch bóng bàn các cầu lạc bộ tranh cúp Báo Thái Bình năm 2024

Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình chúc mừng 2 vận động viên đạt huy chương vàng bộ môn bóng bàn tại giải vô địch thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2024.

Chiều ngày 23/8, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo Thái Bình, Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình tổ chức khai mạc giải vô địch bóng bàn các cầu lạc bộ tranh cúp Báo Thái Bình năm 2024. Tới dự có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Giải có sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 20 câu lạc bộ bóng bàn trong toàn tỉnh. Các cầu lạc bộ tranh tài ở 15 nội dung: đơn nam, đơn nữ các lứa tuổi và đồng đội, đôi nam, đôi nữ..., hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn. Giải cũng là dịp để vận động viên bóng bàn các lứa tuổi gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, cùng nhau đóng góp để bộ môn bóng bàn phát triển hơn nữa. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao bằng khen của Tỉnh đoàn, giấy khen của Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình và phần thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao tại các giải đấu trong nước thời gian qua.

Diễn ra từ ngày 23 - 25/8, giải vô địch bóng bàn các cầu lạc bộ tranh cúp Báo Thái Bình năm 2024 góp phần nâng cao chất lượng thi đấu và thi đấu bộ môn bóng bàn của các cầu lạc bộ trong tỉnh; đồng thời, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng viên các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể thao nói chung, môn bóng bàn nói riêng.

TU ANH**TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

tham những, tiêu cực góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện quyết liệt, không ngừng nghỉ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, để lại dấu ấn tốt đẹp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Ngành y tế cũng thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị toàn ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ đạo của Đảng và quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường giáo dục chính trị, tu dưỡng, quan tâm tới chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên ngành y. Tăng cường giám sát, phòng ngừa tham nhũng, xử lý kịp thời các tổ cáo tiêu cực, những nhiễu trong lĩnh vực y tế.

TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

* Sáng ngày 23/8, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng học sinh con đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức đạt thành tích xuất sắc và vượt khó học giỏi năm học 2023 - 2024.

129 học sinh là con đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc và các học sinh vượt khó, chăm ngoan học giỏi đã được tuyên dương, khen thưởng với tổng số tiền trên 56 triệu đồng. Trong đó, có 10 học sinh giỏi cấp quốc gia, 82 học sinh giỏi cấp tỉnh và 37 cháu vượt khó học giỏi. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh trao thưởng cho 10 cháu có thành tích vượt khó học giỏi với số tiền 5 triệu đồng.

Đây là sự quan tâm, động viên ý nghĩa và kịp thời của Công đoàn Viên chức tỉnh, góp phần động viên các cháu tiếp tục cố gắng, quyết tâm rèn luyện, học tập, phấn đấu trở thành những học sinh ưu tú, xứng đáng với sự nuôi dưỡng, giáo dục của cha mẹ, nhà trường và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn các cấp.

* Sáng ngày 23/8, Hội Khuyến học huyện Đông Hưng tổ chức biểu dương, trao thưởng cho học sinh có thành tích cao, học sinh vượt khó học giỏi năm học 2023 - 2024.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học huyện Đông Hưng đã trao thưởng cho các em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các thầy cô giáo. Hội Khuyến học huyện cũng nhận được nhiều tấm lòng vàng ủng hộ quỹ khuyến học với trên 80 triệu đồng, 114 ba lô học sinh... Nhân dịp này, Hội Khuyến học huyện trao thưởng cho 250 học sinh có thành tích cao, vượt khó học giỏi.

* Chiều ngày 23/8, Hội Khuyến học huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, vượt khó, học giỏi năm học 2023 - 2024.

Tổng kết năm học 2023 - 2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ trao thưởng cho 169 học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và 39 giáo viên đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu với tổng số tiền trên 197 triệu đồng. Hội khuyến học các xã, thị trấn phối hợp với các nhà trường trao thưởng cho 9.379 lượt em học sinh đạt thành tích cao trong học tập với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng...

Tại hội nghị tuyên dương, Hội Khuyến học huyện Quỳnh Phụ trao thưởng cho 4 học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025, 45 học sinh vượt khó, học giỏi năm học 2023 - 2024 với tổng số tiền 26 triệu đồng.